



# สรุปข่าว สร.

ประจำวัน

24 มกราคม 2567



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p><b>นโยบาย</b></p> <p><b>บัตรประชาชนใบเดียวรักษาทุกที่</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ Thecoverage</p> <p>- นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สร. เผยหลังจากการฝึกอบรมนโยบาย 30 บาทรักษาทุกที่ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว ใน 4 จ. นำร่อง ได้ตั้งคณะทำงานเป็นวอร์รูมเพื่อติดตามปัญหาที่จะเกิดขึ้น โดยประเมินครบทุกด้าน ทั้งประชาชน ผู้ให้บริการ และระบบ ส่วนเรื่องการเบิกจ่าย สปสช. ปรับระบบให้เร็วขึ้น ทำระบบศูนย์กลางข้อมูลด้านการเงิน รวมถึงสิ่งที่ยังต้องปรับแก้ก่อนจะเข้าสู่ เฟส 2 อีก 8 จ.ในเดือน มี.ค. 2567 โดยเฉพาะปัญหาเรื่องการโจมตีทางไซเบอร์ และการเข้าใช้บริการของประชาชน</p> <p>- จากการประเมินการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ พบว่ามีความสุขมากขึ้น ขณะเดียวกันก็เริ่มขยายเข้าไปในชุมชน ภายใต้การมีส่วนร่วมของการจัดการสุขภาพ โดยใช้เทคโนโลยี โทรเวชกรรม หรือ Telemedicine เข้ามาช่วยให้คำปรึกษาทางไกลระหว่างพื้นที่และผู้เชี่ยวชาญ ทำให้บริการมีความครอบคลุมมากขึ้น</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (Hfocus, isranews, thejournalistclub, thainewsonline, TNNThailand, MRGOnline, นิวทีวี, TheBangkokInsight, thailandplus, optnews)</p> <p>- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สร. เผยการดำเนินการนโยบาย 30 บาทรักษาทุกที่ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว มีหน่วยบริการสังกัด สป.สร. ผ่านเกณฑ์ประเมิน รพ.อัจฉริยะแล้ว 828 แห่ง คิดเป็น 91.8% มีการเชื่อมโยงข้อมูล PHR 894 แห่ง คิดเป็น 99.1% ส่วนเรื่องระบบบริการยังไม่มีปัญหาที่ชัดเจน โดยต่อจากนี้จะเชื่อมโยงข้อมูลบริการด้านสาธารณสุขหน่วยงานภาครัฐ บน Digital Health Platform รวมทั้งจัดให้มี พ.ร.บ.ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการข้อมูล การเข้าถึงข้อมูล และการเชื่อมโยงข้อมูลบริการด้านสาธารณสุข เพื่อให้มีกฎหมายที่รับรองสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนในการเข้าถึงข้อมูลบริการด้านสาธารณสุข และมีกลไกในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชน ซึ่งอยู่ระหว่างเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อให้ความเห็นชอบ</p> <p><b>เบิกจ่ายแล้ว 4 จ.นำร่อง 30 บาท</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ Hfocus</p> <p>- สปสช. สรุปตัวเลขเบิกจ่ายเงิน 30 บาทรักษาทุกที่ ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว 4 จังหวัดนำร่อง วันที่ 10-18 ม.ค. 2567 จ่ายแล้ว 16,105,728 บาท แบ่งเป็น จ.ร้อยเอ็ด 3,826,343 บาท จ.เพชรบุรี 618,786 บาท จ.นราธิวาส 3,333,458 บาท และจ.แพร่ 167,377 บาท</p>	
<p><b>มะเร็งครบวงจร</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ฐานเศรษฐกิจ Hfocus, isranews, thecoverage)</p> <p>- นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สร. เผยว่า บอร์ด สปสช. เห็นชอบสิทธิประโยชน์การตรวจด้วยการตรวจปัสสาวะชุดตรวจพยาธิใบไม้ตับสำเร็จรูปชนิดเร็ว (OV-Rapid Diagnosis Test : OV-RDT) ด้วยตนเอง (Self test) เมื่อวันที่ 18 ม.ค. 2567 เพื่อเป็นทางเลือกเพิ่มเติมในการตรวจคัดกรองโรคพยาธิใบไม้ตับและโรคมะเร็งท่อน้ำดีในสิทธิบัตรทอง 30 บาท ตั้งเป้าหมายตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยงอายุ 15 ปีขึ้นไป 157,500 คน จากเดิมที่มีบริการตรวจคัดกรองโรคพยาธิใบไม้ตับและโรคมะเร็งท่อน้ำดีด้วยวิธีการตรวจอุจจาระเพื่อหาไข่พยาธิใบไม้ตับ ให้บริการโดยบุคลากรสาธารณสุข เป้าหมาย 142,500 คน รวมทั้ง 2 วิธีการตรวจคัดกรองฯ ปีงบประมาณ 2567 จำนวน 300,000 คน และใช้งบประมาณเพิ่มเติม 24 ล้านบาท</p>	
<p><b>ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</b></p>	
<p><b>สร. ยกระดับเกาะยาว'รับสุขภาพดี</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(เดลินิวส์) , เว็บไซต์ ( เดลินิวส์ , ผู้จัดการ , สยามรัฐ , acnews , thebangkokinsight , thecoverage, hfocus,thailandplus)</p> <p>- นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สร. เปิดเผย ภายหลังตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน พร้อมให้กำลังใจผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ รพ.เกาะยาวชัยพัฒน์ จ.พังงา ว่า รพ.เกาะยาวชัยพัฒน์ เป็นโรงพยาบาลแห่งเดียวบนเกาะยาวน้อย นอกจากรับผิดชอบดูแลพี่น้องประชาชนบนเกาะมากกว่า 10,000 คน ยังรองรับการดูแลนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเยือนจังหวัดพังงาอีกปีละหลายล้านคน จึงมีการพัฒนาศักยภาพจนผ่านการรับรองเป็นโรงพยาบาลอัจฉริยะตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข ช่วยให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้รับบริการที่สะดวก รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ในส่วนของการสนับสนุนนโยบายรัฐบาล ในการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างงานให้กับประชาชน อำเภอเกาะยาว ถือเป็นพื้นที่หนึ่งที่มีศักยภาพ</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ด้านนี้ สาธารณสุขได้ดำเนินการสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยว ผ่านการดำเนินงานใน 3 เรื่องหลัก ๆ ได้แก่ การจัดการบริการ การแพทย์ที่ปลอดภัย การจัดการการพำนักในระยะยาวของนักท่องเที่ยว หรือ long stay และการพัฒนาให้เป็นเมืองสุขภาพ ดี วิถีชุมชน คนอายุยืน.</p>	
<p><b>ปรับเกณฑ์เข้าถึงยาแพง</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ:</b> นสพ.(เดลินิวส์),เว็บไซต์(เดลินิวส์)</p> <p>- นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สธ. เผยว่า กำลังผลักดันให้ผู้ป่วยจิตเวชบางชนิด สามารถเข้าถึงยาราคาแพงบางตัวได้ แม้ยาชนิดดังกล่าวจะไม่ได้อยู่ในบัญชียาหลัก อยู่ระหว่างการพิจารณาโดยคณะกรรมการบัญชียาหลัก ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย จากผลศึกษาวิจัย...โครงการพัฒนาทางเลือกเชิงนโยบายเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ สำหรับมาตรการที่มีราคาแพงในระบบสุขภาพ ภาครัฐของประเทศไทย คือ 1.ควร บรรจุนโยบายที่ให้ความสำคัญกับผู้ป่วยจิตเวช บัญชียาหลัก โดยใช้ความรุนแรงของโรค และทางเลือกอื่นในการรักษา เป็นเกณฑ์สำคัญ ในการพิจารณา และ 2.ควรจัดสรรกองทุนยาราคาแพง (HCDF) ด้วยกรอบวงเงินสนับสนุนที่ 500 ล้านบาทต่อปี ช่วง 3 ปีแรก ซึ่งอาจจัดทำเป็นโครงการนำร่อง หรือแซนด์บ็อกซ์ ดูก่อนก็ได้ เพื่อจะ ลดข้อจำกัด การเข้าถึงยาแพง ช่วยผู้ป่วยโรคที่จำเป็นต้องใช้</p>	
<p><b>ชู "น้ำแร่" จ.ระนอง เพื่อสุขภาพ</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. (ไทยรัฐ, สยามรัฐ) เว็บไซต์ (ผจก., tnn, thejournalistclub, sondhitalk)</p> <p>- นายสันติ พร้อมพัฒน์ รมช.สธ.ติดตามความคืบหน้าการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ จ.ระนอง ซึ่งมีจุดแข็งเรื่องแหล่งน้ำแร่ที่มีคุณภาพดีเป็นอันดับหนึ่งของประเทศ และติด 1 ใน 3 ของโลก สามารถนำมาใช้บำบัดผู้ป่วยและให้บริการสปา เป็นที่นิยมในหมู่นักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ มีสถานประกอบการที่ได้รับการรับรองเป็นศูนย์เวลเนสแล้วถึง 37 แห่ง โดย รพ.ระนอง ผ่านการรับรองมาตรฐานศูนย์เวลเนส 2 แห่ง ได้แก่ 1. "ราชวดีสปาและน้ำแร่" เป็นสปาทางการแพทย์ด้านส่งเสริมป้องกันรักษาและฟื้นฟูสภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย ในปี 2566 ให้บริการ 19,096 ครั้ง สร้างรายได้ให้โรงพยาบาลเพิ่มขึ้นจาก 4.3 ล้านบาท เป็น 7.2 ล้านบาท และ 2."ศูนย์ธาราบำบัดน้ำแร่ร้อนธรรมชาติ" โดยปี 2566 มีผู้ป่วยอาการปวดเข่า ปวดหลัง ข้อไหล่ติดและโรคหลอดเลือดสมองเข้ารับบริการ 472 คน/1,845 ครั้ง มีอาการดีขึ้น/หายแล้ว ร้อยละ 89.70 และ พบว่าผู้ป่วยที่รับบริการธาราบำบัดร่วมกับกายภาพบำบัด ลดระยะเวลาการรักษาได้ถึงร้อยละ 50</p>	
<p><b>บุรีไฟฟ้า</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. (มติชน, ไทยรัฐ, เดลินิวส์) เว็บไซต์ (มติชน, ไทยรัฐ, เดลินิวส์,ผู้จัดการ, hfocus, isranews, ejan)</p> <p>- นพ.ธงชัย กิริติหัตถยากร อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวเปิดงานเสวนา เจาะลึกเบื้องหลังบุรีไฟฟ้าระบาดหนักในเด็กไทย จัดโดยศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ ร่วมกับศูนย์ความรู้สำหรับมาตรา 5.3 ของ WHO-FCTC และภาคีเครือข่ายควบคุมยาสูบ เมื่อวันที่ 23 ม.ค. 2567 ณ รร.แกรนด์ ริชมอนด์ ว่า กลยุทธ์ของบุรีไฟฟ้ามุ่งเป้าไปที่เด็กและเยาวชน โดยมีทั้งแบบการ์ตูน กลองนม เพื่อฝังให้เด็กคิดว่าเรื่องธรรมดา ซึมซับโดยไม่รู้ตัว และการตลาดในอนาคตจะลงไปในเด็กมากขึ้นเรื่อยๆ ทั้งนี้ บุรีไฟฟ้ามีนิโคตินมากกว่าบุรีมวน ทำลายสมองและพัฒนาการของเด็ก ทำให้เกิดปอดอักเสบเฉียบพลัน ดังนั้น ต้องช่วยกันแก้ปัญหา ให้ความรู้ตรงเป้าหมาย</p> <p>- นพ.ชยพันธ์ สิทธิบุศย์ ผอ.กองงาน กกก.ควบคุมการบริโภคยาสูบ กรม คร. กล่าวว่า กกก.ควบคุมการบริโภคยาสูบ กำหนด 3 มาตรการเร่งด่วน คือ 1.กำกับมาตรการควบคุมบุรีไฟฟ้า ทุกจังหวัดต้องเร่งดำเนินการ 2.ยกระดับเรื่องการเฝ้าระวังและบังคับใช้กฎหมาย ดำเนินคดีคนขาย และ 3.การปรับกระบวนการสื่อสาร เพิ่มช่องทางโซเชียลมีเดียเพื่อเข้าถึงเด็กและเยาวชน เนื่องจากพบเด็กซื้อบุรีไฟฟ้าทางออนไลน์เกือบร้อยละ 80 ดังนั้น ทุกหน่วยงานต้องร่วมกันทำงาน บังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้น ไม่เช่นนั้นอาจเกิด New Generation Addiction ทั้งนี้ สธ.ได้หารือ ศธ.ทำ Drop Box รับบุรีไฟฟ้าในพื้นที่โรงเรียน</p> <p>- น.ส.บังอร ฤทธิภักดี เลขาธิการมูลนิธิเพื่อสังคมอาเซียนปลอดบุรีไฟฟ้า กล่าวว่า การระบาดของบุรีไฟฟ้าในเด็กและเยาวชนเป็นปัญหาหนักของทั่วโลกและอาเซียน จึงมีข้อเสนอแนะคือ ประเทศที่ห้ามขายอยู่แล้วควรยืนยันมาตรการต่อไป ห้ามการปรุงแต่งรสชาติในบุรีทุกรูปแบบ เพิ่มอายุที่ให้ซื้อบุรีได้เป็นอย่างน้อย 21 ปี รัฐต้องทำให้เป็นวาระแห่งชาติ ต้องมีมาตรการและเข้มงวดไม่ให้มีการโปรโมตการสูบบุรีทุกชนิดทางโซเชียลมีเดีย โดยเฉพาะก.ดิจิทัลฯต้องสกัดการขายออนไลน์</p> <p>- รศ.พญ.เริงฤดี ปธานวนิช รพ.รามาริบัติ กล่าวว่า บริษัทบุรีกำลังวิ่งเต้นอย่างหนัก เพื่อต้องการให้ประเทศไทยเปิดตลาดบุรีไฟฟ้าให้ได้ พบว่ามีกรวางแต่นักการเมือง ส่งคนที่มีความสัมพันธ์กับบริษัทบุรีข้ามชาติเข้าไปนั่งเป็นกรรมการวิสามัญเพื่อพิจารณาเรื่องบุรีไฟฟ้าในสภา โดยอ้างเป็นกลุ่มผู้ใช้บุรีไฟฟ้า เรียกร้องสิทธิการสูบ และข้อมูลที่บิดเบือนข้อเท็จจริงเพื่อสนับสนุนบุรีไฟฟ้า ดังนั้น รัฐบาลจึงไม่ควรให้คุณค่ากับคนกลุ่มนี้ เพราะทำเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจโดยไม่คำนึงผลกระทบที่จะเกิดกับสังคม</p> <p>- ศ.นพ.ประกิต วาทีสากรกิจ ประธานมูลนิธิธรรมาภิบาลเพื่อการไม่สูบบุรี กล่าวว่า การสูบบุรีไฟฟ้าพบว่า 10 คน จะมี 7 คน ติดไปจนตาย หรือไปเลิกตอนตาย ซึ่งบุรีไฟฟ้าติดมากกว่าบุรีธรรมดา เมื่อ 70% เลิกไม่ได้ จะเกิดประชากรติดสิ่งเสพติดรุ่นใหม่ จึงสมควรที่ทั้งสังคมจะขึ้นมาร่วมกันจัดการปัญหานี้ ซึ่งในประเทศไทยจัดการบุรีไฟฟ้าจะต้องสำรวจทุกปีในวัยรุ่น</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>แต่ของไทยทำไม่ได้ เพราะไม่มีงบประมาณและไม่มีอัตราค่าจ้าง และการต่อสู้กับบุรีไฟฟ้า ทำให้การสู้กับบุรีธรรมดาหย่อนลงไปด้วย อย่าง 4-5 ปีนี้ ตนแทบไม่ได้พูดเรื่องบุรีเลย เพราะหันมาทำเรื่องเกี่ยวกับบุรีไฟฟ้า ซึ่งองค์การอนามัยโลกบอกว่าประเทศที่ไม่พร้อมนั้น บุรีไฟฟ้าจะทำให้แย่งทั้งสองทาง ซึ่งอัตราบุรีไม่ลดลง แต่บุรีไฟฟ้ากลับเพิ่มขึ้น ที่น่าห่วงคือระบบการให้ความรู้ของเราไม่เพียงพอ</p>	
<p><b>ยาฟ้าทะลายโจรรักษาโควิด 19</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, ฐานเศรษฐกิจ, news1live, hfocus, thebangkokinsight, thejournalistclub, TNN, sondhitalk, thailandplus)</p> <p>- นพ.เทวัญ ธานีรัตน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ แนะนำประชาชนที่ป่วยเป็นโรคโควิด 19 ดูแลสุขภาพตัวเองโดยการหันมาใช้ยาสมุนไพรไทย เช่น ยาฟ้าทะลายโจร ยาแก้อาการไอและเสมหะ ยามะม่วง เพื่อลดอาการเจ็บป่วย พร้อมทั้งใช้มาตรการป้องกัน ไม่ให้ผู้อื่นติดเชื้อ ยืนยันว่า วัคซีนที่คิดจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สามารถใช้ยาฟ้าทะลายโจรช่วยลดอาการเจ็บป่วยได้จริง มีอันตรายน้อยมากต่อทั้งตัวและไต แนะนำให้ซื้อเฉพาะยาที่ระบุปริมาณของสารสกัดฟ้าทะลายโจรในฉลากหรือปรึกษาแพทย์แผนไทย เกษตรกรที่มีความรู้เรื่องยาสมุนไพร หากทานยาแล้วอาการไม่ดีขึ้น ควรไปพบแพทย์ สำหรับเด็กเล็กและผู้ที่มีโรคประจำตัวควรปรึกษาแพทย์ก่อนใช้</p>	
<p><b>โควิด 19 และวัคซีนผลกระทบแบบยาว</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (thainews, facebook)</p> <p>- นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา โปสตรังปรากฏการณ์โควิด 19 ฉบับยาวจะกลายเป็นภาวะสำคัญของระบบสาธารณสุขของทุกประเทศที่มีการระบาด เนื่องจากคนที่ถูกกระทบมีได้ทุกอายุ ไม่จำกัดเพศ และเกิดจากการติดเชื้อโควิดแบบรุนแรงและไม่รุนแรง อาการที่เกิดขึ้นจะบั่นทอนคุณภาพชีวิต ประสิทธิภาพการทำงาน กระบวนการความคิด แม้กระทั่งสมาธิ สติปัญญา ความจำจะถดถอย และรุนแรงถึงขนาดต้องปรึกษาหรือได้รับการรักษาจากแพทย์ในแทบทุกแขนง รวมถึงจิตแพทย์ ยิ่งกว่านั้นยังมีปรากฏการณ์ของผลกระทบของวัคซีนโควิด ซึ่งพบว่าหลังฉีดไปแล้วเกิดการเจ็บป่วยและเสียชีวิตรูปแบบเดียวกับโควิดแทบทุกประการ</p>	
<p><b>พัฒนาโลกใฝ่รางวัลเตือนภัยผลิตภัณฑ์สุขภาพ</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.ไทยโพสต์ เว็บไซต์ (thailandplus, thepowernetworknews)</p> <p>- นพ.ณรงค์ อภิกุลวณิช เลขาธิการ อย. เผย อย. ร่วมกับ สภาองค์กรของผู้บริโภค จัดประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการความร่วมมือเพื่อพัฒนาแผนการดำเนินงานใฝ่รางวัลและแจ้งเตือนภัยผลิตภัณฑ์สุขภาพในชุมชน ลดความซ้ำซ้อนการดำเนินงาน ลดระยะเวลา ลดงบประมาณของประเทศ เพื่อขับเคลื่อนระบบคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพของประเทศไทยให้มั่นคงและยั่งยืน</p>	
<p><b>พัฒนาอบรมออนไลน์การพยาบาลฉุกเฉินเบื้องต้น</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (ผจก., hfocus, thailandplus)</p> <p>- นพ.ไพโรจน์ สุรัตนวนิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ เผยรพ.เมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) จัดโครงการพัฒนาระบบการเรียนการสอนอบรมพยาบาลวิชาชีพแบบออนไลน์ METTA ONLINE TRAINING หลักสูตรพยาบาลฉุกเฉินวิทยาเบื้องต้น โดยนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยอำนวยความสะดวกสำหรับพยาบาลวิชาชีพที่อยู่ต่างพื้นที่ ให้สามารถเข้าอบรมได้ทุกที่ทุกเวลา ทุกแพลตฟอร์ม นำความรู้ความเข้าใจในหลักสูตรไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง</p>	
<p><b>จัดระบบดูแลสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.ไทยรัฐ เว็บไซต์ hfocus</p> <p>- นพ.จุมภฏ พรหมสีดา รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต เผย กรมสุขภาพจิตร่วมมือกับกทม. Kick off จัดระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น ภายในพื้นที่โรงเรียน ชุมชน และสถานพยาบาล เพื่อพัฒนาระบบบริการแบบครบวงจร ทั้งคัดกรองรักษา ส่งต่อ และดูแลต่อเนื่อง พร้อมตั้งเป้าขยายผลการช่วยเหลือให้ครอบคลุมทั่วกทม.</p>	
<p><b>ข่าวปลอม</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ ไทยนิวส์</p> <p>- กรมควบคุมโรค เผยจากกรณีโลกออนไลน์ มีชาวเน็ตได้ออกมาโพสต์ข้อความให้คำแนะนำเกี่ยวกับเรื่อง โควิด 19 ระบุว่า ต้มน้ำใบมะละกอปั่นสด ช่วยป้องกันและรักษาโควิด 19 เป็นข้อมูลเท็จ ขณะนี้ยังไม่มีผลการศึกษาทางการแพทย์ที่สามารถยืนยันได้</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ ผจก.</p> <p>- สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ เผยตามที่มีการส่งต่อข้อมูลเรื่อง กินแล้วนอนทำให้เสี่ยงเกิดโรคมะเร็งหลอดเลือดนั้น เป็นข้อมูลเท็จ ยังไม่มีหลักฐานที่ยืนยันแน่ชัดว่ามีความเกี่ยวข้องกัน ซึ่งพฤติกรรมกินแล้วนอนเป็นพฤติกรรมที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพหลายด้าน โดยเฉพาะอาการแสบร้อนกลางอกและอาการกรดไหลย้อน</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p><b>เปิดหน่วยเก็บDNA ช่วยคนไทยไร้สิทธิ</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (hfocus, themasterth)</p> <p>- สสส. ร่วมกับสปสข. กทม. สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ และภาคีเครือข่าย เปิดงาน Kick off รพ.สิรินธร รพ.เวชการุณย์รัศมี และรพ.กลาง เป็นหน่วยเก็บสิ่งส่งตรวจสารพันธุกรรม (DNA) เพื่อพัฒนาการเข้าถึงบริการระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กลุ่มคนไทยที่มีปัญหาสิทธิสถานะพื้นที่กรุงเทพฯ โซนกลางและตะวันออก เมื่อวันที่ 23 ม.ค. 2567 ณ รพ.สิรินธร ทั้งนี้ มีเป้าหมายการขยายหน่วยเก็บ DNA ให้ครบ 13 เขต สปสข. ซึ่งปัจจุบันเปิดได้ 9 เขต คาดว่าจะครบในปี 2570</p>	
<p><b>ส่งตัวทารกชาวลาวยาวผ่าตัดด่วน</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, ผจก., มติชน, แนวหน้า, เดลินิวส์, เนชั่น, ไทยนิวส์, ศูนย์ข่าวแชนนัล, ch7, thaipbs, teroasia, bugaboo, mcof, bangkokbiznews, thebangkokinsight, ch3, mono, fm91bkk, pptv)</p> <p>- นพ.สมศักดิ์ ปรึกษากฎบัตร ผอ.รพ.หนองคาย เผย กรณีที่โลกโซเซียลมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ขอให้ผู้ใช้รถใช้ถนน มีตรรกภาพถึงกรุงเทพฯ เปิดเส้นทางให้รถพยาบาลนำตัวเด็กป่วยชาวลาวยาวเข้ารับการผ่าตัดด่วน เป็นความร่วมมือระหว่าง เอกอัครราชทูตไทย ณ นครหลวงเวียงจันทน์ สภาภชาชาติไทย รพ.จุฬา คณะแพทยจุฬาลงกรณ์ มูลนิธิเพื่อการสนับสนุนการ ผ่าตัดหัวใจเด็ก มูลนิธิก๊อฝั้นเด็ก สปป.ลาว โรงหมอมะโฮสถ นครหลวงเวียงจันทน์ โดยทำการคัดกรองผู้ป่วยที่มีโรคหัวใจแต่กำเนิดใน สปป.ลาว ให้ได้รับการผ่าตัดรักษาในประเทศไทย ตอนนี้มีรายชื่อทั้งหมด 37 ราย ผ่าแล้ว 1 ราย ส่งตัววันนี้เคสที่ 2 ขอบคุณทุกฝ่ายที่ช่วยเปิดทางส่งตัวเด็กจากหนองคายเข้ากรุงเทพฯ ปลอดภัย คาดปีหน้าผ่าตัดได้ครบทุกราย ส่วนข้อสงสัยเรื่อง การใช้อากาศยานในการลำเลียง เนื่องด้วยข้อจำกัดของผู้ป่วยและปัจจัยภายนอกต่างๆ ระบุว่าน่าจะเป็นผนังหัวใจรั่วกับอายุ ยังน้อย มีข้อจำกัดในการใช้อากาศยาน เนื่องจากแรงกดอากาศ มีผลกับเรื่องลมรั่วในผนังหัวใจ และอุปกรณ์บางอย่างไม่สามารถขึ้นเครื่องได้ เพราะมีการคำนวณเกี่ยวกับแรงกดดันของอากาศ จึงต้องนำผู้ป่วยเดินทางโดยรถเพื่อความปลอดภัย</p>	
<p><b>ฝุ่นPM2.5</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (เรื่องเล่าเช้านี้)</p> <p>- มีประชาชนโพสต์ภาพดวงตาแดงก้ำ ผากถามภาครัฐว่า มีวิธีรับมือหรือป้องกันฝุ่น PM2.5 อย่างไร ห่วงลูกหลานในอนาคต คอมเมนต์ว่าทั้งไอตตลอดเดือน รวมทั้งมีเลือดกำเดาไหล</p> <p>- โดยฝุ่นช่วงสายๆ กทม. สีแดง AQI 160 และต่อเนื่องจนถึงเย็น AQI สูงสุด 171 ที่ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี รายงานช่วงเย็นของศูนย์แก้ไขมลพิษทางอากาศ เผย ค่าฝุ่นเกินมาตรฐาน</p> <p>- ผู้ว่า กทม. ระบุ มีจุดความร้อนจากการเผาเพิ่มขึ้นจากประเทศเพื่อนบ้าน ร้อยละ 50 เปรียบเทียบจากปีที่แล้ว</p> <p>- เช้านี้ กทม. AQI 63 ส่วน AQI สูงสุด 137 ที่ แม่เมาะ จ.ลำปาง</p> <p>- อากาศเย็นอุณหภูมิลดลงบริเวณภาคอีสาน ภาคกลาง ภาคตะวันออก กทม. และปริมณฑล กรมอุตุนิยมวิทยา เตือนขอให้ดูแลสุขภาพ และระมัดระวังอันตรายจากอัคคีภัย เนื่องจากสภาพอากาศแห้งและมีลมแรง</p>	
<p><b>เดือนผู้ป่วยโรคหัดในยุโรปพุ่ง</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ไทยรัฐ</p> <p>- องค์การอนามัยโลก ออกมาระบุว่า จำนวนผู้ติดเชื้อโรคหัดในทวีปยุโรปเมื่อปีก่อน เพิ่มขึ้นถึงเกือบ 45 เท่า จาก 941 ราย ในปี 2565 เป็นราว 42,200 รายในปี 2566 เป็นผลมาจากมีเด็กที่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคหัดน้อยลงในช่วงการระบาดของไวรัสโควิด-19 ผู้ที่มีความเสี่ยงมากที่สุดคือ เด็กทารกที่อายุน้อยเกินกว่าจะรับวัคซีน และสตรีมีครรภ์ที่ภูมิคุ้มกันลดต่ำลง โดยแนวโน้มจำนวนผู้ป่วยยังคงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และจำเป็นต้องมีมาตรการเร่งด่วนเพื่อป้องกันไม่ให้เชื้อแพร่กระจายไปมากกว่านี้</p>	